

Giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thị xã Nghĩa Lộ có 13/14 xã, phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và đều thuộc khu vực I; trong đó, dân tộc Thái chiếm gần 52%, Kinh 31,1%, Mường 11,4%, Tày 3,2%, còn lại các dân tộc khác chiếm 2,4%. Thị xã xác định, một trong những định hướng quan trọng để giảm nghèo bền vững đối với vùng đồng bào DTTS là việc kết nối phát triển kinh tế - xã hội giữa vùng khó khăn với vùng phát triển; giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ; nâng cao khả năng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tại các địa bàn có đồng bào DTTS.



Văn phòng HĐND và UBND thị xã Nghĩa Lộ cấp phát téc nước hỗ trợ hộ nghèo xã Phúc Sơn.

Với những nỗ lực giảm nghèo cho đồng bào DTTS, năm 2024, thị xã Nghĩa Lộ có 734 hộ thoát nghèo, tỷ lệ giảm nghèo 3,96%, đạt 101,54% kế hoạch tỉnh giao; 189 hộ thoát cận nghèo, tỷ lệ giảm cận nghèo 1,03%, đạt 114,44% kế hoạch tỉnh giao. Trong kết quả giảm nghèo và cận nghèo này, phần lớn là đồng bào DTTS.

Ông Lương Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã cho biết: "Để đạt mục tiêu giảm nghèo hàng năm đã đề ra, lãnh đạo thị xã luôn sát chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao; triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Mỗi tháng một lần, lãnh đạo thị xã giao ban với UBND các xã, phường, nghe các đơn vị báo cáo khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao; đồng thời, nhân rộng các mô hình xóa đói,

giảm nghèo hiệu quả trong đồng bào DTTS; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chương trình, chính sách đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS; kết hợp với phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh".

Cùng đó, thị xã quan tâm triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG); trong đó, có Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững. Các hoạt

động giảm nghèo kịp thời, đầy đủ, tập trung đầu tư, hỗ trợ cho đối tượng được tiếp cận các chính sách, đặc biệt là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Chính sách vay vốn cho hộ nghèo và hộ thoát nghèo đã tạo điều kiện cho hộ nghèo phát triển kinh tế, tăng thu nhập và vươn lên làm giàu. Hiệu quả từ Chương trình góp phần thay đổi bộ mặt, đời sống của người dân, giúp cho người dân có điều kiện thuận lợi để tiếp cận với dịch vụ

xã hội cơ bản, các dự án thành phần của Chương trình được triển khai, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Bên cạnh đó, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các cấp, ngành và đồng bào DTTS về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác giảm nghèo vùng DTTS; đổi mới hơn nữa nội dung thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, để đồng bào hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tin tưởng thực hiện chính sách giảm nghèo; nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến; đồng thời, khơi dậy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng... Thị xã cũng tập trung giải quyết những vấn đề bức thiết về đời sống của đồng bào DTTS như: tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế như hỗ trợ trồng rừng, bảo vệ rừng; hỗ trợ phát triển sản xuất, xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi chủ lực để sản xuất hàng hóa tập trung, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao; kết nối tiêu thụ hàng hóa giữa vùng DTTS với thị trường trong nước để đồng bào ổn định cuộc sống; chú

trọng việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng DTTS và miền núi trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Cùng đó, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động nói chung và cho người lao động DTTS nói riêng; gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề và người lao động trực tiếp gặp gỡ, trao đổi thông tin thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động; triển khai các nội dung trong Tiểu dự án 3 phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc Dự án 5 phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Chương trình MTQG Phát triển phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030...

Sự sát sát trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm giảm nghèo cho người dân nói chung và đồng bào DTTS nói riêng cùng những giải pháp riêng của thị xã đã, đang và sẽ tiếp tục tạo động lực cho người nghèo vùng đồng bào DTTS phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo bền vững.

THU HẠNH

Những cựu chiến binh gương mẫu ở Suối Bu

Trong giai đoạn 2019 - 2024, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Suối Bu, huyện Văn Chấn luôn chú trọng xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, triển khai thực hiện Phong trào "CCB gương mẫu" đến toàn thể hội viên CCB để cùng giúp đỡ hội viên nghèo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên để nhân dân học tập làm theo.

Chủ tịch CCB xã Suối Bu - Sùng A Dê chia sẻ: "Xã Suối Bu có 532 hộ với 2.496 khẩu, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Song, do trình độ canh tác của người còn hạn chế nên cuộc sống của một bộ phận nhân dân và CCB còn gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, Hội CCB xã đã tuyên truyền, vận động, thu hút CCB vào tổ chức Hội để tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; gương mẫu thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giảm nghèo nhanh để nhân dân học tập làm theo..."

Xác định, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, từ năm 2019 đến năm 2024, Hội đã kết nạp được 10 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của Hội lên 65 đồng chí, đạt 100% CCB tham gia vào tổ chức Hội. Trong công tác thi đua tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, với 33 hội viên là đảng viên, chiếm 21,71% số đảng viên toàn Đảng bộ xã, Hội đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền xã, thôn và là nòng cốt trong các hoạt động phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; điển hình như các CCB: Sùng A Dê, Sùng A Thành, Vàng A Công, Vàng A Dơ, Mùa A Cui, Đỗ Công Đồng... Đây là những CCB luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Hội, nhất là trong Phong trào thi đua "CCB làm kinh tế giỏi". Năm 2018 và 2019, CCB Sùng A Dê - Chủ tịch Hội CCB xã đi tham quan các mô hình phát triển kinh tế tại xã Kiên Thành và Hồng Ca, huyện Trấn Yên, anh thấy đồng bào Mông ở đây có cuộc sống khá giả hơn nhiều so với đồng bào Mông ở xã Suối Bu nhờ trồng cây tre măng Bát độ. Theo đó, anh Dê tự học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây tre măng Bát độ của một số hộ ở Kiên

Thành, Hồng Ca và mua giống về trồng thử. Sau 2 năm, thấy cây tre măng Bát độ sinh trưởng, phát triển rất nhanh, chống sạt lở tốt, không mất công chăm sóc nhiều, đến mùa thu hoạch thương lái vào mua tận nơi theo giá thị trường. Anh Dê đã báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương cho phép đưa cây tre măng Bát độ vào trồng thay thế một số cây trồng khác để giúp đỡ các hộ hội viên và hộ nghèo trong xã xóa đói, giảm nghèo. Sau khi được cấp ủy, chính quyền chấp thuận, đầu năm 2021, anh Dê gặp gỡ và nhờ anh Sùng A Vu - Trưởng thôn Khe Ron, xã Hồng Ca và Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Phương Vi giúp đỡ đưa 15.000 cây giống tre măng Bát độ (tương đương diện tích trồng 25 ha) về vận động 70 hộ dân và một số hộ hội viên CCB ở thôn Ba Cầu tham gia trồng cùng gia đình. Sau 2 năm, cây tre măng đã cho kết quả rõ rệt khi vụ măng năm 2022, một số diện tích đã cho thu hoạch. Anh Dê tiếp tục trao đổi với Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Phương Vi ký kết, thu mua cho các hộ 8 tấn măng, trị giá 40 triệu đồng; năm 2023, thu mua cho các hộ được 16 tấn, trị giá 80 triệu đồng; năm 2024, thu mua cho các hộ dân trên 29 tấn, trị giá 160 triệu đồng. Các hộ trồng tre măng Bát độ rất phấn khởi và nhiều hộ ở các thôn trong xã đã tìm đến anh Dê xin được hỗ trợ giống, kỹ thuật để trồng nhằm nâng cao đời sống. Để đáp ứng nhu cầu của các hộ, năm 2023 và 2024, anh Dê tiếp tục liên hệ với một số công ty nhờ hỗ trợ về vốn để mua giống tre măng Bát độ cung ứng cho nhân dân và hội viên CCB trồng thêm được 12 ha tại tất cả 4 thôn trong xã. Cùng với sự giúp đỡ của anh Dê và Hội CCB xã, nhiều hộ ở các thôn Bu Cao, Bu Thấp, Làng Hua, Ba Cầu đã tự mua giống tre măng Bát độ về trồng thêm được gần chục ha trong năm 2024...



Anh Sùng A Dê - Chủ tịch Hội CCB xã Suối Bu đến các thôn thu mua măng tre Bát độ cho nhân dân.

Sự nỗ lực của Hội CCB xã Suối Bu, huyện Văn Chấn và cá nhân anh Sùng A Dê trong giai đoạn từ 2021 - 2023 đã giúp đỡ 8 hộ thoát nghèo nhờ trồng tre măng Bát độ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã từ 321 hộ năm 2021 còn 216 hộ năm 2023. Đặc biệt, đời sống của hội viên CCB được nâng lên rõ rệt, số hộ khá, giàu trong Hội hiện chiếm 67%; số hộ có nhà ở bán kiên cố chiếm 95%; số hộ có nhà xây chiếm 50%; tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm còn 14 hộ.

Năm 2025 và những năm tiếp theo, Hội CCB xã Suối Bu sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động; tích cực mở rộng diện tích trồng cây tre măng Bát độ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững.

MINH HẰNG